

● "อภิศักดิ์" วยอยยามาทำลายบรรยากาศ

ห้ามแบงก์รัฐขึ้นดอกเบี้ย

คลังฯ ย้ำแบงก์รัฐห้ามขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีนี้ หลังมติ กนง.เสียงแตก 6 ต่อ 1 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ต่อปี "อภิศักดิ์" ชี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค "อิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์" หลังแบงก์เอกชนลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวัช รมว.คลัง กล่าวว่า สถาบันการเงินของรัฐยังไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี เนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐมีหน้าที่เดินตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสิ่งสำคัญในขณะนี้คือ ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายการเติบโตลงไปในทุกภาคส่วนให้ทั่วถึง ไม่ใช่การเติบโตแบบกระจุกตัวเหมือนปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันการเจริญเติบโตลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม 1.5% ต่อปี ถือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว จะห้ามคงไม่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีทฤษฎีที่ให้นำมาพิจารณาได้ค่อนข้างมาก

นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหลายแห่งออกมาประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็น การส่งสัญญาณของสถาบันการเงินไทยที่เข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะยิ่งสนับสนุนให้ระบบพร้อมเพย์มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ปัจจัยที่ทำให้สถาบันการเงินปรับตัวถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องรักษารฐานลูกค้า โดยเรื่องดังกล่าวมองว่าเป็นไปตามคาดการณ์ของรัฐบาล และยิ่งผลักดันให้นโยบายเน้นชนชั้นแอต อี-เพย์เมนต์ เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น และต้องการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินของไทยไปยังประเทศที่มีชายแดนติดอยู่กับไทย ล่าสุด

มีหรือกับประเทศสิงคโปร์ หากสำเร็จก็จะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า จะพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด หรืออย่างน้อยภายในปีนี้จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะถือเป็นนโยบายที่ธนาคารเฉพาะกิจต้องปฏิบัติตามเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยขณะเดียวกัน ธนาคาร

มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการปล่อยสินเชื่อหรือ มีสภาพคล่อง 300,000-400,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทยจะปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้น 2-3 ครั้งในปีนี้ ครั้งละ 0.25% อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพคล่องในระบบที่มีมากถึง 3-4 ล้านล้านบาท ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เร่งระดมเงินฝาก ขณะที่การปล่อยสินเชื่อก็ขยายตัวเพียง 1 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทำให้สภาพคล่องที่มีอยู่เพียงพอกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ

"ถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากเงินก็จะไหลออกจากไทยทำให้เงินบาทอ่อนค่าและเมื่อเงินไหลออกมีปริมาณมากๆ อัตราดอกเบี้ยในประเทศก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้น แต่เบื้องต้นคิดว่าภายในครึ่งปีนี้จะยืนไว้ในระดับเดิม ส่วนครึ่งปีหลังก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ ส่วนธนาคารออมสินจะพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยถึงสิ้นปี แต่ถ้าจะปรับขึ้น ก็จะทำให้ทั้งสองขาคือขาเงินฝากและสินเชื่อ"

ด้านนายจักรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ยังไม่มีแผนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเดือนมิ.ย.2561 และมีแผนตรึงดอกเบี้ยยาวจนถึงกลางปี และหากในช่วงครึ่งปีหลัง กนง.มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี ธนาคารก็ยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งขณะนี้ มีสภาพคล่องส่วนเกิน 80,000-100,000 ล้านบาทเพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อตลอดทั้งปี แต่หากสภาพคล่องปรับลดลงมากกว่านี้ และธนาคารมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นก็อาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.125% หรือ 50% ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น.

ออมสิน-ธอส.รับนโยบายตรึงดอกกู้

● 'อภิศักดิ์'หวังกระตุ้นศก.ฐานราก

● ประเมินปีนี้เห็นดบ.ขึ้นตามเฟด

นายอภิศักดิ์ ดันตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะมีส่วนช่วยกระจายการเติบโตของ



อภิศักดิ์ ดันตวิรวงศ์

เศรษฐกิจในทุกระดับได้ ส่วนที่ กนง. ไม่ได้มีมติเอกฉันท์ เห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ไม่ได้รู้สึกกังวลว่าจะมีผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไปแต่อย่างใด ส่วนนโยบายดอกเบี้ยของแบงก์รัฐต้องเดินตามนโยบายของรัฐซึ่งปีนี้ไม่ควรขึ้น

ดอกเบี้ย เพราะรัฐบาลยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้กระจายไปทั่ว โดยปกติแล้วเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ความมั่งคั่งจะไหลไปข้างล่าง แต่ที่รัฐบาลกำลังทำคือไม่ได้ปล่อยให้เงินไปตามธรรมชาติ เพราะจะซ้ำ โดยรัฐบาลพยายามผลักดันให้ไหลไปข้างล่างเร็วที่สุด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารจะพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด หรืออย่างน้อยภายในปีนี้จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารยังมีสภาพคล่องเพียงพอราว 3-4 ล้านล้านบาท ในการรองรับการปล่อยสินเชื่อ ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทยจะปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด โดยตลาดคาดว่า จะมีการปรับขึ้น 2-3 ครั้งในปี นี้ หรือครั้งละ 0.25%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ภายในครึ่งปี นี้ ธนาคารจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม เนื่องจากยังมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรืออยู่ที่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท โดยประเมินว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับขึ้น 1 ครั้งในปี นี้ โดยจะปรับขึ้นประมาณ 0.25% อย่างไรก็ตาม หากธนาคารจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้จะปรับในสัดส่วน 50% ของดอกเบี้ยนโยบาย หรือประมาณ 0.125% เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน



บีแบงก์ลดดอกเบี้ยกู้ 'อภิศักดิ์' เข้ายาธปท.ช่วยเอสเอ็มอี

รมว.คลังเขย่า ธปท. บีแบงก์พาณิชย์ "ลดดอกเบี้ยกู้" ชี้สเปรดห่างมาก ธุรกิจใหญ่ได้สิทธิพิเศษ ดอกเบี้ยเงินกู้แค่ 1-2% ธุรกิจรายเล็กถูกโขกดอกเบี้ย 6-7% ทำให้ธุรกิจรายเล็กแข่งขันไม่ได้ "ต้นทุนเงินสูง" ส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยนโยบายพุงเศรษฐกิจกระจายลงรากหญ้า โอด ร่างกฎหมาย "ภาษีลาภลอย" ถูกเตะถ่วงรอเข้า ครม.มา 2 เดือน เผยยังซ้ำเม็ดเงินภาษี หดหาย เหตุราคาที่ดิน-อสังหาฯพุ่งไปไกล

4



"อภิศักดิ์"

ซีแบงก์ต้องปรับตัวมากกว่านี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวัฑฒ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาพการปรับตัวของอุตสาหกรรมแบงก์ในช่วงสัปดาห์ที่มีการแข่งยกเลิกราคาธรรมเนียม (ค่าฟี) การให้บริการบนช่องทางดิจิทัลถือว่าแบงก์เริ่มปรับตัว ซึ่งก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังริเริ่มเรื่องเนชั่นแนล อีเพย์เมนต์ ที่เปิดบริการพร้อมเพย์ ก็เป็นแนวทางเพื่อให้แบงก์เลิกคิดค่าธรรมเนียม และปรับตัว เพราะหากแบงก์ไม่ปรับตัวก็จะแข่งกับนอแบงก์ไม่ได้ ซึ่งตอนนี้มีทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เข้ามา ซึ่งแบงก์ต้องปรับตัวดึงฐานลูกค้าไว้ เพราะถ้าลูกค้าหายไปการจะดึงกลับมายาก "จริง ๆ ก็มีการคุยกันมานานเรื่องให้

เลิกเก็บค่าฟี แต่ที่ผ่านมาแบงก์บอกว่าจะไม่ได้ จนเริ่มพร้อมเพย์ก็มีการคุยกันว่าไม่ควรค่าฟี เพราะโครงสร้างพื้นฐานใหม่ช่วยให้แบงก์มีต้นทุนต่ำลง ซึ่งที่สุดแบงก์ก็ตัดสินใจยกเลิกค่าฟี เพราะไม่เช่นนั้นก็จะถูกนอแบงก์แย่งลูกค้า ซึ่งแบงก์ยังสามารถเก็บค่าฟีอื่น ๆ ได้อีกมาก การให้บริการหมู ๆ แบบนี้ต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียม ไปทำอะไรที่ยาก ๆ ดีกว่า เช่น ค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ ค่าฟีจากอินเวสต์เมนต์แบงก์"

เมื่อแบงก์ใหญ่เริ่มต้น ในที่สุดแบงก์เล็กและแบงก์รัฐทั้งหลายก็ต้องไปเหมือนกัน ไม่งั้นลูกค้าหายหมด ขณะที่แพลตฟอร์มจากต่างประเทศอย่าง อาลีเพย์ วีแชทเพย์ กำลังบูมมาก ทำหน้าที่เหมือนแบงก์ จ่ายเงิน ดอนเงิน ซื้อสินค้า ดังนั้นหากแบงก์ไม่เปลี่ยนตัวเอง พวกนี้ก็จะเข้ามาแย่งลูกค้า

เขย่าแบงก์ลด "ดอกเบี้ยกู้"

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า เรื่องค่า

ธรรมเนียมที่แบงก์ยกเลิกราคาเป็นสิ่งที่ดี แม้ว่าแบงก์ก็เสียรายได้บางส่วน แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้แบงก์สามารถต่อยอดธุรกรรมอื่น ๆ กับลูกค้าได้ แต่ด้านดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงก์ปัจจุบันยังสูงมาก เห็นชัดว่าสเปรดค่อนข้างสูง เพราะหากดูดอกเบี้ยเงินฝากเทียบ MRR (ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย) /MLR (ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่) ส่วนต่างสูงมาก โดย MRR-MLR เฉลี่ย 6-7% แต่เงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่เพียง 0.50%

"ขณะที่แบงก์ก็จะบอกว่าดอกเบี้ยกู้โดยเฉลี่ยของแบงก์อยู่ที่ 2-3% เก็บนิดเดียว ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นแบบนั้น เพราะแบงก์ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่ถูกมาก บางราย 1% กว่าเท่านั้น เพราะทุกแบงก์แย่งกันปล่อย ขณะที่ลูกค้ารายเล็กก็ซาร์จเต็มเม็ด ผลที่เกิดขึ้นก็คือความเหลื่อมล้ำ ธุรกิจรายเล็กจะแข่งกับธุรกิจใหญ่ได้อย่างไร เมื่อสถานการณ์การเงินเดินด้วยวิธีแบบนี้ นี่คือเหตุผลทำไมธุรกิจ

รายใหญ่วันนี้เติบโตดี เพราะได้เปรียบ แต่รายเล็กรายกลางไปไม่ค่อยได้ เพราะต้นทุนเงินกู้แพง”

รมว.คลังกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ไปจัดการ ปลดปล่อยให้แก๊ปเป็นอย่างไรได้บ้าง ช่วงปีก่อนตนพูดเรื่องนี้ไป แบงก์ก็ลดดอกเบี้ยให้หนึ่ง (0.25%) แต่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาเพราะสเปรดห่างมาก และรัฐบาลก็จัดซอฟต์แวร์ 4% ให้แบงก์รัฐปล่อยกู้เอสเอ็มอี เพราะรายได้ดอกเบี้ย 2% เอสเอ็มอีได้สัก 4% ก็ถือว่าพอทน แต่นี่คือต้นทุนของรัฐที่ต้องจัดซอฟต์แวร์ให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยดอกเบี้ยถูกลง ต้องใช้งบประมาณรัฐ แทนที่จะเดินนโยบายการเงิน ให้แบงก์พาณิชย์ต้องดูแลธุรกิจรายเล็กรายน้อย อย่าให้แก๊ปสูงเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ ธปท. ในฐานะผู้กำกับดูแลแบงก์พาณิชย์ต้องไปบริหารจัดการ

สั่งแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ยดูแล ศก.

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ส่วนที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติไม่เอกฉันท์ในการประชุมรอบที่ผ่านมา โดยมี 1 เสียงเสนอให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นก็ต้องยอมรับว่า ความคิดเห็นสามารถแตกต่างได้ แต่สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะต้องเดินตามนโยบายของรัฐในการดูแลเศรษฐกิจโดยรวม คือยังไม่ควรขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะต้องตรึงไปตลอดปี

“นโยบายคือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปทั่ว แทนที่จะยังกระจุกอยู่ พอเศรษฐกิจขยายตัวแล้ว ความมั่งคั่งทั้งหลายก็จะขยายไปสู่เศรษฐกิจระดับล่างด้วย สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำขณะนี้คือ พยายามผลักดันให้เร็วที่สุด ก็หวังว่าทุกอย่างจะเข้ารูปเข้าร่าง” นายอภิศักดิ์กล่าว

เรื่องดอกเบี้ยนโยบาย ตอนนี้ก็ไม่ใช้เวลาที่ลดดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ต้องดูหลายปัจจัย ไม่ใช่มองแค่คนอื่น ๆ ขึ้นแล้วต้องขึ้น เพราะการที่คงดอกเบี้ยต่ำทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น การที่ปรับดอกเบี้ยขึ้น

การขยายตัวเศรษฐกิจก็จะลดลง สองหากขยับดอกเบี้ย เงินเฟ้อก็จะต่ำลง เพราะคนจะบริโภคน้อยลง และเงินเพื่อประเทศไทยตกเข้ามา 3 ปีแล้ว ไม่เคยเข้ากรอบ จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เพื่อไม่ให้เงินเพื่อเข้ากรอบอีกหรือ

ต่อจากหน้า 4

“อภิศักดิ์”

สั่งคืนหนี้ ธปท. พยุงค่าบาท

“นอกจากนี้ดอกเบี้ยสูงจะทำให้เงินไหลเข้า ค่าบาทคือวันที่ดอกเบี้ยนโยบาย 1.50% เงินก็ยังไม่ไหลเข้าอยู่เลย แล้วถ้าขยับขึ้น ดอกเบี้ยเป็น 1.75% เพื่อให้เงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นหรือ ซึ่งเงินไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น ค่าเงินก็แข็งค่า ขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าอันดับ 2-3 หากขึ้นดอกเบี้ยก็อาจทำให้บาทแข็งค่าอันดับหนึ่ง เราอยากเห็นอย่างนั้นหรือ”

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ตอนนี้คลังพยายามช่วยทุกเรื่อง ทั้งจ่ายหนี้ต่างประเทศคืนล่วงหน้า เพื่อให้เงินไหลออก ตอนนี้หนี้ต่างประเทศเหลือเพียง 4% ของหนี้ประเทศทั้งหมด และภายในปีนี้ก็จะจ่ายอีกหลายหมื่นล้าน เพื่อลดแรงกดดันค่าเงิน ทั้งสั่งรัฐวิสาหกิจซื้อสินค้านำเข้าล่วงหน้า เพื่อให้มีการจ่ายเงินออก เพราะตอนนี้เงินถูกต้นทุนถูก รับซื้อมาก่อน ซึ่งนโยบายนี้ทำมาเป็นปีแล้ว ไม่เช่นนั้นบาทแข็งค่ากว่านี้เยอะ

ลุ้นบีบีจีดีพีโต 5%

รมว.คลังกล่าวต่อว่า ในแง่เศรษฐกิจภาพรวม ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีปีนี้โต 4.2% ซึ่งก็อยากให้ได้กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตอนนี้ 4% แล้วต่อไปก็อยากเห็น 5% เพราะหากโตได้ 5% ความมั่งคั่งจะดี ซึ่งด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เติมลงไปก็มีโอกาสที่ปีนี้จะได้เห็นเศรษฐกิจโต 5% เพราะตอนนี้ทิศทาง

เริ่มดี เอกชนเริ่มลงทุนมากขึ้น และโรงงานใหญ่ใน EEC ก็เริ่มมา

กรณีปัญหาการกีดกันทางการค้าที่อาจกระทบต่อการส่งออก นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ความเสี่ยงเก่า ๆ เริ่มหายไป มีแต่ความเสี่ยงใหม่ เช่น สงครามทางการค้า แต่หากเทียบกับความเสี่ยงเดิม เช่น ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นมี ยูโรจะแข็งหรือเปล่า ปัจจัยเหล่านี้หมดไปแล้ว ความเสี่ยงถดถอยไม่มีแล้ว ยูโรปัญหาแก้หมดแล้ว จีนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เดลที่เปลี่ยนการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเป็นนโยบายที่ถูกต้อง แต่หากเกิดสงครามการค้าก็ต้องกระทบแน่ เพราะการค้าโลกจะลดลง จะทำให้ทุกอย่างสโลว์ดาวน์ แต่คิดว่าอันนี้เป็นเกม คงไม่มีใครอยากฆ่าตัวตาย และถ้าสงครามการค้าเกิดขึ้นไทยกระทบแน่ แต่ไม่กระทบเท่าประเทศใหญ่ ๆ

หยุดมาตรการภาษีซื้อบีบั้ง

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นจับจ่ายปีนี้คงไม่มีแล้ว เพราะล่าสุดการจัดเก็บภาษี VAT ก็โตขึ้นมา 7% สะท้อนกำลังซื้อดีแล้ว และมาตรการภาษีซื้อบีบั้งถ้าออกทุกปี ผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ รอมมาตรการ แต่ปีนี้ก็มาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเมืองรองที่คลังทำไม่ใช่หวังแค่การท่องเที่ยว แต่มองว่าจะเป็นการช่วยกระจายเงินสู่ท้องถิ่นเพื่อลดการเหลื่อมล้ำด้วย

ขณะที่รัฐบาลก็ใช้นโยบายการคลังเติมเงินช่วยเหลือ ให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ต้องทำไปจนกว่าเขาจะเข้มแข็งให้พ้นความยากจน

กม.ภาษีหลายตัวรอเข้า ครม.

รมว.คลังกล่าวว่า ตอนนี้มีการเสนอร่างกฎหมายภาษีหลายตัวที่รอเข้า ครม. เช่น ภาษีกองทุนตราสารหนี้ ภาษีสลากลอยกีรอเข้า ครม. มา 2 เดือนแล้ว ซึ่งในส่วนของภาษีสลากลอย ยังช้าก็ยังไม่เข้า ครม. เพราะหลักการของภาษีสลากลอย คือเก็บภาษีจากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

ที่ได้ประโยชน์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยจะนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กระทั่งมีการขายเปลี่ยนมือ

หากมีกำไรเพิ่มจากการมีรถไฟฟ้าผ่านก็ต้องเสียภาษีส่วนต่าง

“แต่เมื่อกฎหมายออกมาซ้ำ ราคาที่ดินมองหาที่ขึ้นไปเยอะแล้ว โอกาสเก็บภาษีก็นิดเดียว ถ้าออกมาตั้งแต่หลายเดือนก่อน ราคายังขึ้นไม่มาก ก็จะได้ภาษีก่อนใหญ่ แต่ตอนนี้เหลือจิบจ้อย เพราะที่ดินพื้นที่ EEC ก็วิ่งไปกันหมดแล้ว เพราะกฎหมายตัวนี้คิดตั้งแต่ยังไม่มียรถไฟฟ้าสีเขียว สีส้ม จนกระทั่งแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานออกมาหมดแล้ว กฎหมายก็ยังไม่ผ่าน”

ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ถูกปรับแก้ไขร่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว และวนเวียนอยู่ในสภามาปีกว่าแล้ว ล่าสุดก็มีการต่ออายุอีก 2 เดือน ก็ยังหวังว่าจะผ่านและทันบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2562

บีอีคอมเมิร์ซช่วยเก็บภาษีผู้ค้า

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) นายอภิศักดิ์กล่าวว่า กฎหมายภาษีอีบีเอสเป็นสเปคเป้าหมายก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพราะถ้าไม่ทำอะไร ร้านค้าดั้งเดิมจะเกิดปัญหา เพราะร้านค้าขายของเสีย VAT 7% แต่ร้านออนไลน์ไม่ได้เสีย การแข่งขันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียม ผู้ค้าออนไลน์ไม่มีร้านค้า ไม่มีต้นทุน แถมไม่เสียภาษีอีก ถ้าทั้งไว้ร้านค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ก็เจ็บหมด

ร.มว.คลังกล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่กำหนดให้ต้องทำประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์ การยกร่างกฎหมายเก็บภาษีก็น่าสนใจเรื่องเรียนไม่เห็นด้วยมากมาย ก็ต้องมาปรับแก้ไข และต้องโพสต์รับฟังใหม่ก็มีประเด็นไว้อีกก็ต้องมาแก้ไขอีก ซึ่งก็ต้องชี้แจงว่าต้องมีการเก็บภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพราะนี่เป็นการแก้ปัญหาให้อีกคนที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งให้กรมสรรพากรเสนอร่างขึ้นมา

สำหรับแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร้านค้าออนไลน์ ก็ต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ร้านค้ามาขึ้นทะเบียน และจะออกข้อบังคับให้แพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ หรืออีมาร์เก็ตเพลส อย่างเช่น ลาซาด้า ทำหน้าที่เป็นคนเก็บภาษีมาส่งให้ เพราะแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีข้อมูลชัดเจนว่า ผู้ค้าออนไลน์เป็นใคร มียอดขายเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ภาษีอีบีเอสเหล่านี้จะเป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกับแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่าง เฟซบุ๊ก กูเกิล ที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทย ก็กำหนดว่าต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งขณะนี้หลายประเทศทั้งยุโรป มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก็เริ่มจัดเก็บภาษีสรรพสามิตข้ามชาติเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แต่ถ้ามีกิจกรรมให้บริการเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษี

แบงก์รัฐห้ามขึ้นดอกเบี้ย-ธอส.ตรึงถึงสิ้นปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ไม่กังวลเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เติงแคท 1 ต่อ 6 ให้มการขึ้นดอกเบี้ย เพราะเป็นเรื่องปกติ แต่เสียงส่วนใหญ่อังให้กงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 1.5% ในส่วนของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ หรือแบงก์รัฐ ต้องทำตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปทั่ว โดยเฉพาะระดับล่างให้เร็วที่สุด ดังนั้น แบงก์รัฐอังไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นายจักรชัย ศิริไล กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธอส.อังไม่มีแผนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จนถึงสิ้นปี 2561 หลังจาก กนง.มีมติกงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจน เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยแล้ว รวมทั้งที่ผ่านมารธนาคารได้มีกการประเมินผลกระทบกมหากกนง. มีกการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ธอส.ก็อังไม่ได้รับผลกระทบ โดยอังสามารถตรึงอัตราดอกเบี้ยค่อไปได้ เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ในระดับสูง ประมาณ 8 หมื่นกว่าล้านบาท สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 5.09 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 2.8 หมื่นล้านบาท โดยทั้งปีเชื่อว่า จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ 1.89 แสนล้านบาท

นายชาติชาย พุฒนาวิชัย ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการตรึงดอกเบี้ยให้นานที่สุด แม้ธนาคารกลางสหรัฐเ่งประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปก็ตาม โดยประเมินว่าภายในครั้งปีแรกจะคงดอกเบี้ยเงินกู้และฝากได้เท่าเดิม ส่วนครั้งปีหลังจะพิจารณาอีกครั้งตามทิศทางดอกเบี้ยใน ไทยและโลกว่ามีกการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันสินเชื่อในระบบอังคงปล่อยไปไม่มาก ขณะนี้ธนาคารอังไม่มีความจำเป็นปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะดอกเบี้ยนโยบายของ ไทยอังไม่ปรับขึ้น

ไฟเขียวกรม.พีพีพี

หวังใช้เปิดทางเอกชนร่วมกิจการภาครัฐ กระตุ้นลงทุนฟาสต์แทร็กแก้ล่าช้า



สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพีฉบับใหม่)

- 1 ส่งเสริมกระบวนการพีพีพี สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
- 2 สนับสนุนโครงการร่วมลงทุน สอดคล้องกับแผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
- 3 นำมาตรการพีพีพี ฟาสต์แทร็ก มาบัญญัติไว้ในขั้นตอนการจัดทำ โครงการร่วมลงทุน
- 4 การจัดทำโครงการร่วมลงทุน ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคเอกชน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์สรุปข้อมูลจากกระทรวงการคลัง

บางกอกโพสต์ กราฟฟิก

โพสต์ทูเดย์ - กรม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมร่วมลงทุนรัฐเอกชน ดึงพีพีพี ฟาสต์แทร็ก เชื่อมโยงแผนลงทุน โครงสร้างพื้นฐานประเทศ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ.พีพีพี) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พร้อมกับให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบในรายละเอียดและนำมาให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.พีพีพี มุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ซึ่งจะเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง เพราะการร่วมลงทุนพีพีพีจะลด

ข้อจำกัดทางงบประมาณต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยังสามารถนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนเข้ามาขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพราะบางกิจการนั้นเอกชนสามารถดำเนินการที่มีประสิทธิภาพกว่า

สำหรับสาระสำคัญในร่างกฎหมายนี้มี 4 ประเด็น คือ 1.ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว กำหนดมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน (พีพีพี โปรโมชัน) 2.ผลักดันโครงการร่วมลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ

3.มีขั้นตอนกระชับ ชัดเจน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วย นำมาตรการพีพีพีฟาสต์ กำหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดโครงการได้ ซึ่งอาจจะเร็วกว่า 9 เดือนที่กระบวนการปัจจุบันทำได้ และเร็วกว่ากระบวนการพีพีพีปกติ 4.เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ที่ได้เริ่มใช้กระบวนการพีพีพีฟาสต์แทร็กได้มีการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาติดขัดมานานไปได้แล้ว 5 โครงการรวมวงเงิน 3.35 แสนล้านบาท ใช้เวลาขับเคลื่อนโครงการเฉลี่ย 9 เดือน และมีโครงการที่อยู่ในแผนที่จะผลักดันในปีนี้ 11 โครงการ วงเงิน 9.34 แสนล้านบาท

“กฎหมายนี้จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของภาครัฐให้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง” นายเอกนิติ กล่าว

นายเกรียงไกร เอียรานุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การนำมาตรการพีพีพีฟาสต์แทร็กมาใช้ในกฎหมายจะส่งผลดีต่อการลงทุน ทำให้การลงทุนสะดวกขึ้นและจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะส่งผลดีต่อการจัดลำดับความยากง่ายในการลงทุนของไทย (อีส ออฟ ดูอิง บิซิเนส) ที่ปีนี้ไทยก็ได้รับเลื่อนอันดับขึ้นมา 20 อันดับ ■

ยัน'พร้อมเพย์'ไม่กระทบสงครามการค้าธรรมเนียม

นายอภิศักดิ์ ดันดีจรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณี ธนาคารพาณิชย์เปิดสงครามลดค่าธรรมเนียมบริการผ่านระบบออนไลน์ว่า จะไม่กระทบต่อการดำเนินการพร้อมเพย์ และเป็นผลดีต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อีเพย์เมนต์) ของรัฐบาล เพราะขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างนำบัญชีของลูกค้าเข้ามาผูกกับระบบพร้อมเพย์แล้ว ดังนั้นต่อไปยอดการทำธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีก และในอนาคตระบบพร้อมเพย์ของไทยจะมีการพัฒนาไปเชื่อมโยงกับระบบการโอนเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการหารือกับทางการสิงคโปร์ไปแล้วด้วย

“ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้คุยกับธนาคารพาณิชย์ เสนอให้กำหนดหมายเลขบัญชีมาผูกไว้กับระบบพร้อม

เพย์ด้วย แต่ทางธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมเพราะกลัวเสียรายได้ค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์เริ่มยกเลิกค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหนีไป เพราะตอนนี้คู่แข่งที่เป็นฟินเทค และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ก็เข้ามาแย่งลูกค้าแล้ว”

ทั้งนี้ แนวโน้มการไม่คิดค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังคิดไว้แล้วตั้งแต่เริ่มทำอีเพย์เมนต์เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะหากธนาคารพาณิชย์ยังคิดค่าธรรมเนียมอยู่ การแข่งขันจะลำบากก็เลยตัดสินใจเข้ามาอยู่บนระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ยอดการทำธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลยังมีการพัฒนาระบบรับชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ทางกรมบัญชีกลางให้หน่วยงานราชการรับจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์.

กระจก 8 หน้า

ดอลลาร์อ่อน-บาทแข็ง

รมว.คลัง อภิสักดิ์ ตันติวรวงษ์ มีคำสั่งถึงสถาบันการเงินของรัฐวันก่อนว่า ห้ามปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น หลังจากที่เห็นว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมคือ 1.5% ต่อปี แปลว่าเสี่ยงแตก เพราะมี 1 เสี่ยงอยากให้ขึ้นดอกเบี้ย

คำสั่งของ รมว.คลัง จึงน่าจะมีขึ้นเพราะเกรงว่าถ้าไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า

ผลอโผล่ไป อาจจะมียกเลิกดอกเบี้ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ทางที่ดีจึงมีคำสั่งไว้เสียแต่เนิ่นๆเพื่อความสบายใจ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายการเติบโตไปสู่ระดับล่างโดยเร็ว และกว้างขวางมากที่สุด

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้ยังคงเป็นปัญหากระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย โดยเฉพาะเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องและอ่อนตัวลงจนกระทั่งเงินบาทแข็งค่ามาที่ระดับ 30.72-31.84 แล้ว

มีข้อสงสัยมากมายจากบรรดาผู้ส่งออก นักวิชาการ และนักการเงิน ว่าทำไมเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงอ่อนตัวอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจหลายตัวจะเริ่มเห็นเด่นชัดว่ากระเตื้องขึ้น การลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บริษัทในสหรัฐฯไม่ย้ายฐานผลิต หรือย้ายฐานผลิตกลับมาก็เสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่การว่างงานปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

หน้าข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอีก 0.25% ไปอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ต่อปี เงินดอลลาร์ก็น่าจะต้องแข็งค่าขึ้น

แต่ตรงกันข้ามเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับอ่อนตัวลง แถมไม่มีแววจะฟื้นกลับมาในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นด้วยเท่าที่มีการตรวจสอบดูจะพบว่าดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกเฉลี่ย 2-3% ขณะที่ปีก่อนอ่อนค่าไปแล้ว 8-10% เฉพาะเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนไปถึง 10.52% แปลว่ามูลค่าการค้าขายที่ประเทศไทยเราควรได้รับนั้น ตกหล่นไปจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.52%

ผู้คนเลยตั้งข้อสงสัยมากมายว่าเรื่องนี้มีส่วนมาจากอะไร?

มิสไฟน์ สอบถามจากผู้รู้ ก็พบว่าสาเหตุแรกคือ ทุกประเทศไม่มีใครอยากให้สกุลเงินตัวเองแข็งได้ เท่าที่เห็นจะมีก็แต่ธนาคารชาติไทยนี่แหละ

เงินยิ่งอ่อน ประเทศก็ยิ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเข้ามามาก ทุกประเทศจึงพยายามทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนลง อย่างตอนนี้สหรัฐฯก็ไม่เห็นลุกขึ้นมาเล่นงานเงินหรือใครๆเลย ว่าเอาเปรียบเรื่องค่าเงินต่างๆที่ตัวเองกำลังเอาเปรียบอยู่

ข้อสันนิษฐานว่าทำไมดอลลาร์สหรัฐฯยังอ่อนค่าอยู่นั้น มีอยู่เยอะ ตั้งแต่ที่ว่าสหรัฐฯได้ประธานาธิบดีที่ออกจะบวมๆบองๆ เงินเพื่อยังไม่เข้าเป้า และให้พรมาอาจยังมีอะไรซ่อนอยู่

แต่ก็มีกูรูการเงินฟันธงว่าเป็นเพราะสหรัฐฯพิมพ์ธนบัตรออกมามากกว่า 100 ล้านเหรียญในช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ขณะที่อยู่ที่พิมพ์ และญี่ปุ่นก็พิมพ์ เงินดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งใช้เงินสกุลสำคัญทางการค้าขายจึงยังท่วมโลก และอ่อนตัวอยู่โดยที่ยังหาจุดสมดุลไม่ได้

หยิ่งใจเราก็ฟังซิเน!!

มิสไฟน์

สนามกอล์ฟไฮไดร์รетаอากาศยานที่ดิน กมธ.ยื้อขยายเวลาอีก2เดือน-คลังมั่นใจทั้ปี'62

กมธ.ยื้อตลอดภายในที่ดินอีก 2 เดือน เคลียร์ปมที่ไม่ใช้ประโยชน์ เขตบรรเทาภัย อาทิ โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย สนามกีฬา สนามกอล์ฟ ได้วันภายในด้วย แม้เป็นกีฬาคนรวย เพราะเสียภาษีฟุ่มเฟือยอยู่แล้ว คลังมั่นใจทั้ปี 2562 ตามกำหนดเดิม

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ได้มีการขยายพิจารณากฎหมายต่อออกไปอีก 2 เดือน และคาดว่าในชั้นกรรมาธิการจะเห็นชอบ และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 2 และ 3 ได้ภายในเดือนพ.ค.นี้ ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ได้ทันกำหนดเดิมปี 2562

“สาเหตุที่ต้องมีการขยายเวลาออกไปเพราะต้องการพิจารณารายละเอียด โดยเฉพาะประเด็นที่ดินที่ได้รับ การบรรเทาทางภาษี เช่น ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อย่างเขตปลอดการบิน เขตปลอดภัยของรถไฟ รวมถึงโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สนามกีฬา ซึ่งจะ ได้เพดานลดถึง 90% ซึ่งการขยายเวลาพิจารณา จะไม่กระทบต่อหลักการของการเก็บภาษีที่ดิน ที่ยังคงโครงสร้างและการเก็บภาษีแบบเดิม โดยในชั้นกมธ.ได้ปรับลดเพดาน

และอัตราการเก็บภาษีที่แท้จริงลง จากร่างพ.ร.บ.ภายในที่ดินของรัฐบาล ที่มีเพดานภาษีสูงกว่า”

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่สนามกอล์ฟว่า ไม่ควรได้รับมาตรการบรรเทาทางภาษี เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความฟุ่มเฟือยนั้น ในแง่ของการพิจารณาภาษีที่ดินฯ มองว่าสนามกอล์ฟเป็นพื้นที่ทางการกีฬา เช่นเดียวกับสนามกีฬาประเภทอื่นๆ ดังนั้น การพิจารณาภาษีจะอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน อีกทั้งปกติสนามกอล์ฟก็ต้องเสียภาษีด้านความฟุ่มเฟือยและภาษีสิ่งแวดล้อม จากฐานการเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภายในการ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ... หรือ “ภายในถกถอย” ได้ผ่านการพิจารณาของ กรม.แล้ว และอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็น ขณะที่ พ.ร.บ.ทรัพย์สินสิทธิ ได้ผ่านการเปิดรับฟังความเห็นแล้ว และอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างอยู่ เพื่อส่งเข้าสนช. โดยหากมีผลบังคับใช้ จะช่วยให้สามารถนำสัญญาเช่าที่ดิน ไปเป็นหลักประกันได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการนำที่ดินพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ขึ้น และต้นทุนต่ำลง

ดึงกำนันฝึกชาวบ้านหายจน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กำนันอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน กว่า 1.8 แสนรายทั่วประเทศเข้าร่วมทีมหมอประชารัฐสุขใจ (เอไอ) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนระยะสอง ซึ่งจะเริ่มนำผู้มีรายได้น้อยไปฝึกฝนอาชีพตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 กระทรวงการคลังได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนธนาคารรัฐทั่วประเทศ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ หมอประชารัฐสุขใจอย่างถูกต้อง ก่อนจะลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำ แก่ผู้มีรายได้น้อยให้รู้ว่าฝึกอาชีพ หรือประกอบอาชีพอะไร ที่เหมาะสม และต้องตามติดด้วยว่าผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ และรับสินเชื่อไปแล้วมีรายได้เพิ่ม

ขึ้นหรือไม่ ซึ่งคลังประเมินว่าจากโครงการนี้มีคนหลุดพ้นจากความยากจนได้ 20-30% ของผู้มาลงทะเบียน 11.4 ล้านคน หรือประมาณ 2-3 ล้านคน

“เดิมทีกระทรวงการคลัง มีทีมหมอ



สมชัย สัจจพงษ์

ประชารัฐสุขใจ 7,000 คนทั่วประเทศ แต่ล่าสุดได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ให้กำนันอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เข้ามาเป็นทีมหมอประชารัฐสุขใจด้วย ทำให้เอไอจะเพิ่มเป็น 1.8 แสนคน สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีรายได้น้อย ให้

เข้าถึงการฝึกอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาคความยากจนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น”

ปัจจุบัน โครงการบัตรคนจนระยะสองมีตำแหน่งงานในประเทศกว่า 1 แสนตำแหน่ง ในต่างประเทศ 7,000 กว่าแห่ง มีแฟรนไชส์ที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ 100-200 แห่ง มีตำแหน่งช่างชุมชน 7-8 หมื่นตำแหน่งในทุกหมู่บ้าน ซึ่งทีมหมอประชารัฐสุขใจสามารถแนะนำให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงอาชีพดังกล่าวได้ทันที นอกจากนี้ธนาคารออมสินมีสินเชื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยได้ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ หลังจากนั้นต้องประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ คาดว่ามีคนพ้นจากรายได้น้อย 20-30% ของทั้งหมด 11.4 ล้านคน สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบื้องต้นยังมีคนไม่มาลงทะเบียน 20-30% จากที่ลงทะเบียนทั้งหมด.

เล็งผ่อนกฎนำของติดตัวออกนอก

กรุงเทพธุรกิจ • กรมศุลกากรเตรียม ยกเลิกประกาศการแจ้งของมีค่าติดตัวออกนอกประเทศก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ หวังอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีคนเดินทางจำนวนมาก และเตรียมออกประกาศใหม่ที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมฯเตรียมออกประกาศยกเลิกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวและ จะได้ออกประกาศใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวอีกทั้งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ประกาศเดิมทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการนำของติดตัวออกนอกประเทศ โดยระบุว่า ผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่จะนำของมีค่าออกไปซึ่งเป็นของเก่าที่ใช้แล้วและมีจำนวนหรือปริมาณพอสมควร รวมทั้งมีเครื่องหมายเลขหมายที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัวตอนนำติดตัวกลับเข้ามาพร้อมกับตนให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออก

“ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางออกนอกประเทศ

จำนวนมาก เราจึงจะออกประกาศยกเลิกข้อปฏิบัติในข้อที่ 4 ที่เกี่ยวกับการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารจะนำติดตัวออกไปนอกราชประเทศ เพื่อให้เกิดความสบายใจอย่างไรก็ดี เราจะได้ออกประกาศใหม่ไปทดแทน ซึ่งประกาศใหม่นี้ จะมีความชัดเจนในแง่ถ้อยคำมากขึ้น”

นายกุลิศกล่าวว่า ที่จริงแล้วประกาศเดิมก็ไม่ได้เข้มงวดสำหรับผู้โดยสารทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่มีของติดตัวที่เป็นของมีค่าไปแสดงยังต่างประเทศ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ ที่อาจจะมิใช่ของติดตัวไปจำนวนมากที่ใช้เพื่อการถ่ายภาพ กรณีนี้อาจต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศจะได้ไม่เสียภาษี เป็นต้น

สำหรับการตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น กรมฯมีนโยบายในการตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกตามปกติ ฉะนั้นผู้โดยสารทั่วไปไม่ต้องกังวล แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเข้ามาในประเทศเพื่อการค้าขาย และ รวมถึง กลุ่มที่นำเข้าของต้องห้าม ทางกรมฯก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามปกติ

“นอกจากนี้ ในระยะ 2 วันนี้ ยังสั่งให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกนอกประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างสุภาพอีกด้วย”

ยกเลิกแจ้งของมีค่าไปนอก กรมศุลกากรช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมเตรียมออกประกาศยกเลิกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว และจะได้ออกประกาศใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวอีกครั้ง

นายกุลิศกล่าวว่า ประกาศเดิมทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการนำของติดตัวออกนอกประเทศ โดยระบุว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่จะนำของมีค่าออกไปควรต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม้จะเป็นของเก่าที่ใช้แล้ว เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัวตอนนำติดตัวกลับเข้ามาในประเทศ

“ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางออกนอกประเทศจำนวนมาก จึงจะออกประกาศยกเลิกข้อปฏิบัติในข้อที่ 4 ที่เกี่ยวกับการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารจะนำติดตัวออกไปนอกประเทศ เพื่อให้เกิดความสบายใจอย่างไรก็ตาม จะมีการออกประกาศใหม่แทน ซึ่งประกาศใหม่นี้จะมีความชัดเจนในแง่ถ้อยคำมากขึ้น” นายกุลิศกล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 4 เมษายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14633

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 8.42

Ad Value: 13,051

PRValue (x3): 39,153

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เพิ่มความคล่องตัวระบบโลจิสติกส์



● เพิ่มความคล่องตัวระบบโลจิสติกส์

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมลงนามร่วมในสัญญาประกันพันธบัตรน พธิการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและช่วยให้กรมรับการจัดอันดับเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น โดยศุลกากรพร้อมในการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ขาออก ตรวจสอบปล่อยสินค้าให้เสร็จสิ้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ บรรทุกลงเรือเฉพาะเขตและรับบรรทุก ณ ท่าเทียบเรือที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง คาดลดค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกส์กว่า 1,400 ล้านบาทต่อปี และลดปริมาณการใช้น้ำมันไม่น้อยกว่า 7.4 ล้านลิตรต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 26.7 ล้านตันคาร์บอนต่อปี

Controversial rule on declared valuables at airports put on ice

WICHIT CHANTANUSORN SIRI

Outbound travellers will not have to declare all of their valuables at international airports during Songkran, the Customs Department said yesterday in an unexpected volte-face.

For the sake of travellers' convenience during the April 12-16 festival, the department has repealed its recent announcement that valuables worth over 100,000 baht would need to be declared and deferred this to a later date, said Kulit Sombatsiri, the department's director-general.

The figure has now reverted back to 200,000 baht.

Customs Announcement No 60/2018, signed by Mr Kulit on Feb 26, raised eyebrows given that it was expected to cause longer waiting times at already stretched gateways such as Suvarnabhumi and Don

Mueang in Bangkok.

Outbound passengers with expensive watches, cameras or laptops — all of which have serial numbers that can be verified — were originally instructed to report to customs officers in the outbound passenger zone of Thai airports, according to the Feb 26 notice.

It was cancelled partly because the wording on the notice was misleading as the department had not intended to impose the rule so stringently, Mr Kulit said.

He said the notice was very similar to the one it replaced, which had expired, but this time the issue had gone viral on social media and sparked a public outcry.

In explaining the benefits of this controversial immigration rule to fliers, he said it advantaged certain types of travellers including film-making crews, as they

would be able to breeze through customs in their destination country having already had their valuables stamped, he added.

However, Mr Kulit added that the department would not compromise on its crack-down on travellers who attempt to avoid paying import tax on products which they plan to sell in Thailand.

Checks on passengers with a known history of doing this will be stepped up over Songkran, he added.

People who bring personal items from overseas will have the import duty waived for items worth 20,000 baht or less, officials said.

Import taxes will also be waived for up to 100 cigarettes or one litre of spirits per passenger, they added.

Thailand decided in February to extend Songkran to five days.

ไฟเขียวพีพีพีร่วมทุนรัฐ-เอกชน12ประเภท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการของร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กฎหมายพีพีพี) เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่กระทรวงการคลังร่างขึ้น เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของภาครัฐ

โดยให้สคร.หารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกิจการและโครงการลงทุนในรูปแบบพีพีพีให้ชัดเจนว่า โครงการใดจะใช้รูปแบบพีพีพี หรือใช้งบประมาณปกติภาครัฐ หรือใช้เงินกู้มาดำเนินโครงการ ก่อนเสนอมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง

ประเภทกิจการ กำหนดไว้ 12 ประเภท ได้แก่ การสร้างถนน ทางหลวงพิเศษ ระบบราง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน และโรงพยาบาล บ้านคนจน และศูนย์การประชุม ซึ่งการเข้าร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้น จะพิจารณาความเหมาะสมของ

โครงการอีกครั้งว่าสัดส่วนการลงทุนจะเป็นอย่างไร เช่น รัฐลงทุนก่อสร้าง เอกชนลงทุนเรื่องเครื่องมือ

“กฎหมายนี้ ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มีขั้นตอนง่าย ลดอุปสรรค และให้กรม.สามารถพิจารณาแก้ไข ปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าโครงการร่วมลงทุน ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายหรือระเบียบ ขกระดับกองทุนพีพีพี ให้สามารถสนับสนุนโครงการพีพีพีได้มากขึ้น ที่สำคัญกำหนดความชัดเจน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แม้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ยังจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล”

นายเอกนิติกล่าวว่า โครงการร่วมลงทุนเป็นไปตามหลักพีพีพีสากล จากนี้ต้องมีการจัดทำแผนโครงการ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ชัดเจน กำหนดเป้าประสงค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความ เป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน รวมถึงจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนด้วย

ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.PPPฉบับใหม่ จูงใจเอกชนลงทุนเมกะโปรเจกต์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 3 เมษายน 2561 ว่า ครม.มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. หรือ ร่างพ.ร.บ. PPP เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. ระบุว่า การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Facilitation) ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยทำให้ขั้นตอนง่าย กำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน หรือ PPP Promotion และให้ครม.สามารถพิจารณาแก้ไขปัญหา

อุปสรรค หรือ ความล่าช้าเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายหรือระเบียบ ยกระดับกองทุน PPP ให้สามารถสนับสนุนโครงการ PPP ได้มากขึ้น ทำให้โครงการร่วมลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการของประเทศ (Alignment) และเป็นไปตามหลัก PPP สากล อาทิ การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน มีการจัดทำแผนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ประเภทโครงการ แหล่งเงินที่ชัดเจน

“เบื้องต้นได้กำหนดประเภทกิจการส่งเสริมจำนวน 12 กิจการ ได้แก่ ถนน รถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน ท่าเรือ การบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ศูนย์ประชุม”

ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำโครงการร่วมลงทุน นายเอกนิติ กล่าวว่า จะทำให้กระชับ(Streamline) ชัดเจน มีการนำเอาหลักการของมาตรการพีพีพีฟาสต์แทร็ค (PPP Fast Track) มาบัญญัติไว้ในขั้นตอนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนให้เกิดความรวดเร็ว

มีคณะกรรมการ PPP กำหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุนได้ สำหรับหน่วยงานที่จะกำหนดว่าโครงการใดควรเข้ามาตราการ PPP Fast Track ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) และสำนักงานประมาณ

“ขณะนี้โครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ที่สำเร็จไปแล้ว 5 โครงการ และอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในการกิจการของรัฐ (Pipe Line) ปีนี้ มีจำนวน 11 โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายร่วมทุนฉบับปัจจุบัน

นอกจากนี้ในร่างพ.ร.บ.กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ (Transparency) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนและหน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ■

มติ ครม.

กฎใหม่ร่วมทุน PPP 12 กิจการ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กฎหมายใหม่นี้ได้กำหนดประเภทกิจการส่งเสริม จำนวน 12 กิจการ อาทิ ถนน รถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ การบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ศูนย์ประชุม

สาระสำคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1.การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยทำให้ขั้นตอนง่าย กำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน (PPP promotion) และให้ ครม.สามารถพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายหรือระเบียบ ยกเว้นกองทุน PPP ให้สามารถสนับสนุนโครงการ PPP ได้มากขึ้น

2.ทำให้โครงการร่วมลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการของประเทศ และเป็นไปตามหลัก PPP สากล อาทิ การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์

ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน มีการจัดทำแผนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (National Infrastructure Plan) อาทิ ประเภทโครงการ แหล่งเงินที่ชัดเจน

3.กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนให้กระชับ ชัดเจน มีการนำเอาหลักการของมาตรการ PPP fast track มาบัญญัติไว้ในขั้นตอนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนให้เกิดความรวดเร็ว มีคณะกรรมการ PPP กำหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดทำและดำเนินโครงการร่วมลงทุนได้

สำหรับหน่วยงานที่จะกำหนดว่าโครงการใดควรเข้ามาตรการ PPP fast track ได้แก่ สภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงบประมาณ

ขณะนี้โครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการ PPP fast track ที่สำเร็จไปแล้ว 5 โครงการ และอยู่ใน pipe line ปีนี้มีจำนวน 11 โครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายร่วมทุนฉบับปัจจุบัน

4.มีการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (market sounding) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนและหน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.ลดข้อจำกัดภาครัฐในการหาแหล่งเงิน ลดภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะ 3.โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอกชน ทั้งนี้ ให้นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

หน่วยงานรัฐตื่นทำ'บิกดาต้า' เพิ่มความสะดวก-ต่อยอดธุรกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงานรัฐ คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็นบิกดาต้าของรัฐบาล ถือเป็นข้อตกลงแรก เป็นตัวอย่างความร่วมมือในกลุ่มอื่นต่อไป ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 5 หน่วยงานจะทำให้การให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อจากเอสเอ็มอีแบงก์ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มจัดทำระบบบิกดาต้าเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้สูงขึ้น อาทิ รวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้ำและไฟฟ้า ข้อมูล

น้ำประปา ข้อมูลของเอสเอ็มอีแบงก์ เป็นต้น นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวไว้ว่า ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนกำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องจัดทำคลังข้อมูลการค้าสินค้าประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎระเบียบ และกฎหมายการค้าของประเทศเผยแพร่เพื่อความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ กรมจึงจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าไทยผ่าน www.thailandntr.com ตั้งแต่ปี 2557 เช่น อัตราภาษีศุลกากร มาตรการที่มีไขภาษี กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกของไทย เป็นต้น ซึ่งร่วมมือจาก 66 หน่วยงานภายใต้ 17 กระทรวงจัดส่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการจัดทำบิกดาต้า เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ เพิ่มพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรมของประเทศ



ยกระดับบริการ...

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ(สคร.)ลงนาม
ความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจ
5 แห่งคือ รพ. กฟน. กฟภ.
กปน. และ กปร. บูรณา
การข้อมูล เพื่อผลักดัน
การบริหารจัดการ Big
Data และ Digital Trans-
formation เพื่อยกระดับ
การให้บริการประชาชน



ร่วมมือ ● นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การประปา นครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น BigData ของรัฐวิสาหกิจ (MOU) เพื่อผลักดันการบริหารจัดการ BigData และ Digital Transformation ในรัฐวิสาหกิจ.

ยอดหนี้สาธารณะเดือนก.พ. พุ่งขึ้นแตะ6.46ล้านล้านบาท

โพสต์ทูเดย์ - สบณ.แจงหนี้ประเทศสิ้นเดือน ก.พ.อยู่ที่ 6.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.34% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.23 หมื่นล้านบาท

นายธีรชัย อัตรานวนิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบณ.) เปิดเผยถึงตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 อยู่ที่ 6.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.34% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2.23 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ภายใต้แผนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2561 และการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 2.08 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อ

นำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 2.35 หมื่นล้านบาท และการลดลงของตัวเงินคงคลัง 2,640 ล้านบาท เป็นต้น สำหรับหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 9.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท เกิดจากหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 2,410 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 9,670 ล้านบาท จากหนี้ที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการบินไทย ทั้งนี้แบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 6.18 ล้านล้านบาท หรือ 95.74% และหนี้ต่างประเทศ 2.75 แสนล้านบาท หรือ 4.26% ■

เผยหนี้ประเทศทะยาน2หมื่นล.

พฤษภาคม 6 ● สบณ.แจงหนี้ประเทศสิ้นเดือน ก.พ.2561 และ 6.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.34% พุ่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2.23 หมื่นล้านบาท

นายธีรชัย อัดนวนานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบณ.) เปิดเผยถึงตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ.2561 อยู่ที่ 6.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.34% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 2.23 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.36 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ภายใต้แผนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2561 และการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้น 2.08 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้

กับเศรษฐกิจ จำนวน 2.35 หมื่นล้านบาท และการลดลงของตัวเงินคงคลัง 2.64 พันล้านบาท เป็นต้น

สำหรับหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 9.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท เกิดจากหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 2.41 พันล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 9.67 พันล้านบาท จากหนี้ที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บมจ.การบินไทย ส่วนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 3.83 แสนล้านบาท ลดลง 3.08 พันล้านบาท เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขณะที่หนี้หน่วยงานของรัฐ 9.24 พันล้านบาท ลดลง 385.92 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ทั้งนี้ แบ่งเป็นหนี้ในประเทศ 6.18 ล้านล้านบาท หรือ 95.74% และหนี้ต่างประเทศ 2.75 แสนล้านบาท หรือ 4.26% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 5.76 ล้านล้านบาท หรือ 89.17% และหนี้ระยะสั้น 6.99 แสนล้านบาท หรือ 10.83% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด.

จับกระแส

📌 การแถลงรายงานเศรษฐกิจของ “SCB EIC” เมื่อต้นสัปดาห์ ถือเป็นครั้งแรกของ “ดร.ยรรยง ไทยเจริญ” อดีต ผอ.ฝ่ายนโยบายการเงิน แบงก์ชาติ ที่ถูกดึงตัวมาเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด “SCB EIC” งานนี้ บรรยากาศเป็นกันเองสุด ๆ เพราะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ซึ่ง “ดร.ยรรยง” ประเมิน GDP ปีนี้โต 4% ส่วนการส่งออกยังคงคาดว่าจะโต 5% โดยขอดูปัจจัยต่าง ๆ ถึงสิ้นไตรมาส 2 ก่อน

📌 สงสัยเป็นคว้นหลงจากรองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” แย้มว่า จะไปโมด “ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” ผู้อำนวยการ สศร. ให้ย้ายไปนั่งกรม

เกรดดีขึ้น ตบรางวัลที่ทำงานหนัก ช่วงนี้ข้าราชการคลังต่างจับตาว่าจะมีโยกย้ายกลางปีเดือน เม.ย.นี้หรือไม่ ทว่าหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะย้ายไปแทนใคร เพราะล่าสุด ปลัดคลังเพิ่งประเมินผลงานระดับอธิบดีได้ระดับ “ดีเด่น” กันทุกคน

📌 บังเอิญเจอ “สุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล” ประธานบอร์ด บสย. ที่สนามบิน จึงได้ถามถึงกรณีตั้ง “นิภารัตน์ พิสิษฐพิทยเสรี” รองผู้จัดการทั่วไป บสย. ให้รักษาการผู้จัดการทั่วไป แทน “นิธิศ มนูญพร” มีผลเมื่อ 26 มี.ค. ซึ่งท่านประธานบอกว่า จริง ๆ ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนม้ากลางศึก” แต่เมื่อเป็น “มติบอร์ด” ก็ต้องยอมรับ

'คลัง'จ่อรีดภาษีค้าออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ ● สรรพากร เปิดเขียริง
แก้กฎหมายสั่งสถาบันการเงินรายงานธุรกรรม
ลูกค้าที่มียอดฝาก-รับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
ตั้งแต่ 3 พันครั้งต่อปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ 200 ครั้ง
แต่มีมูลค่ารวมกัน 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป มายัง
สรรพากร หวังรีดภาษีผู้ค้าออนไลน์ เผยผู้ไม่
ปฏิบัติตามมีโทษปรับวันละ 1 หมื่นบาท คาด
เริ่มใช้ครั้งแรก 31 มี.ค.63

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร กล่าวว่า
กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..)พ.ศ.. เพื่อรองรับ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
พื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย.นี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพื้นฐาน
ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ได้กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
การดำเนินการของภาครัฐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี
และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร

พร้อมทั้งกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการ
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการ
จ่ายเงินให้บุคคลอื่นตามคำสั่งหรือตราสาร

เป็นปกติจะต้องนำส่งข้อมูลของบุคคล
ที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษให้
กรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร โดยคำว่าธุรกรรมพิเศษหมายถึง
ยอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน
ตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปี หรือยอดฝาก
หรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่
200 ครั้งขึ้นไปและมียอดรวมตั้งแต่
2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปี

"ในร่างกฎหมายที่กำหนดให้มีการ
การรายงานข้อมูลการรับโอนเงิน
ดังกล่าว จะทำให้การจัดเก็บภาษีของกรมฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ค้าออนไลน์ที่ยังมีการเลี่ยงภาษี เพราะ
กรมฯจะมีข้อมูลรายรับของผู้ค้าออนไลน์
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานตรงมายัง
สรรพากรทุกปี"แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวกำหนดว่า มีหน้าที่รายงานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
พิจารณาลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
1 แสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละ
1 หมื่นบาท ขณะเดียวกันยังกำหนดให้
ผู้ยื่นหน้าที่รายงานข้อมูลตามมาตรา 3 ส่งรายงาน
ข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะ
พิเศษให้กรมสรรพากรครั้งแรกภายใน
31 มี.ค.2563

ท้องถิ่นชวนรู้

เกษีการเบิกจ่ายตรง

กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกสำหรับผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัว ส่วนราชการ และสถานพยาบาล โดยยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกษีการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ให้อธิปไตยตั้งแต่ 4 พ.ค.2561 เป็นต้นไป โดยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำธุรกรรมทุกครั้ง เว้นแต่บุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกม. หรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับรายการค่าตรวจสอบภาพประจำปีให้ทรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และนำใบสร้จรับเงินยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด

ความร่วมมือ "ข่าวสด"- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กองสลากซึ่บังเอิญ ได้ล็อก! 30ล้านบ่อยที่กาญจนบุรี

ที่อื่นก็มีแต่ไม่เป็นข่าว
'บึ๊กแป๊ะ' เผยกติกาคบค.
ส่งสำนวน'ปปช.'แล้ว
ฐิติราชยื่นกติกาสืบเสาะ
'ฟ้า'พาดพิง-กติกาสืบ

'บึ๊กแป๊ะ' เผยกรณี
คลิปเสียง 'ฟ้า' พุด
พาดพิงนายตำรวจใหญ่
หลายนายเกี่ยวข้องคดี
หวย 30 ล้าน ซึ่เป็น
ตำรวจต้อง □อ่านต่อหน้า 11

● **ไต่ล็อก** □ **ต่อจากหน้า 1**
อดทน ไม่หวั่นไหว เผยสำนวนคดีคบค.ก.จว.
กาญจนบุรี คัด ม.157 ถึงมือปปช.แล้ว กำลัง
พิจารณาว่าต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือ
ไม่ ด้าน 'ฐิติราช' เผยส่วนตัวไม่กังวล และไม่
เคยรู้จัก น.ส.ฟ้า ส่วนผู้ได้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าว
หา จะฟ้องร้องหรือไม่ก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่สำนวน
คดีสมบูรณ์เกือบ 100% แล้ว ส่งให้อัยการได้
ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ ฟ้า ได้รับเสียงตัวเอง
ก่อนแจ้งอาผิดคนเผยแพร่ ด้านกองสลากได้ถูก

หวย30ล้านอีกที่กาญจนบุรี ซึ่บังเอิญ
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจาก
กรณีนายอัครวิระ เรืองรัตนพงษ์ ประธาน
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้โพสต์
คลิปหญิงสาว 2 คนพูดคุยกันเรื่องคดีหวย 30
ล้านในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรม พาดพิงถึงผู้ใหญ่หลายคน ทั้งคน
สนิทนายทนาย ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร และตำรวจผู้ใหญ่ทั้งรอง
ผบ.ตร.และ ผบช.ก. โดยระบุว่า "ไม่รับรอง
ว่าเป็นเสียงใคร ต้องรอการพิสูจน์ต่อไป โดย
เป็นคลิปเสียงที่ได้มาจากพลเมืองดีจากต่าง
ประเทศ คำสนทนาของบุคคลในคลิปเป็นการ
ใส่ร้ายพล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแอบ
อ้างผู้ใหญ่อีกหลายคน ลองพิจารณากันดู"
ล่าสุดที่ สภ.รัตนนิคมสวรรค์ น.ส.กนกพรหม
หมวกใส่ว หรือฟ้า เดินทางเข้าแจ้งความ
ดำเนินคดีกับนายอัครวิระ และทุกคนที่นำ
คลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ โดยยืนยันว่าเป็นคลิป
เสียงของตนจริง ที่มีการคุยแบบโทร.ประชุม
ในกลุ่มไลน์ ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วง
บางตอน เชื่อว่ามีคนไม่หวังดีนำไปตัดต่อ

ส่วนปลายสายที่มีการคุยด้วย เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกัน และเคยมีปัญหาถกกันมาก่อน โดยหญิงที่อยู่ในสายกับคนมีการเริ่มต้นคิดต่อมาเพื่อคุยงานถ่ายเอ็มวีก่อน คนจึงยอมคุยด้วยก่อนจะโยนคำถามมาให้คนตอบ ขอมรับว่ามีการพูดพูดฟังถึงบุคคลอื่น แต่คนสับสนว่าใครเป็นผู้ตัดต่อคลิป เป็นผู้เก็บเสียง รวมทั้งเผยแพร่คลิปและนำมาโจมตีใส่ร้ายคน ส่วนตัวไม่หวังว่าคนจะผิด ถ้าหากคนที่คนกล่าวถึงจะเอาผิดคน แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ที่พูดถึงคงไม่มาเอาผิดคนเพียงเพราะเรื่องนี้

น.ส.กนกพรหมกล่าวถึงน้ำคำว่า หลายครั้งที่ตนถูกโจมตี ถูกค้นหาเป็นรายชื่อบุคคลผู้ประพฤติตนกลับไม่ได้รับความยุติธรรมในการดำเนินคดี ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่จัดการกับคนเหล่านี้ ซึ่งเพจเฟซบุ๊กที่นำคลิปมาเผยแพร่ก็ผิดกฎหมาย คนที่แชร์ก็ผิด แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่จัดการให้ ครั้งนี้ตนยืนยันจะดำเนินคดีอย่างจริงจัง เพราะโดนรังแกมาโดยตลอด สื่อมวลชนบางสำนักนำคลิปไปนำเสนอโดยยังไม่ตรวจสอบเพราะเห็นว่าเล่นข่าวที่สนุกเอาไปเขียนเอาไปลงข่าว แล้วหากไม่ใช่ความจริงใครจะรับผิดชอบ หากวันหนึ่งตนถูกยิงตายมาจะทำอย่างไร

ซึ่งคนที่ทำมีเจตนาอะไร ทำในมาเรื่องไม่คิดออกมา เสียงทั้งหมดของคลิปก็มีการพูดในหลายๆ เรื่อง ตอนนั้นตนไม่ไหวแล้ว เวลาคณไม่พูด เขียน ไม่ตอบได้ กลับกลายเป็นว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำ อยากถามหน่วยงานราชการทำอะไรอยู่ คนเดือดร้อนมาเป็นปีไม่มีความคืบหน้า แต่ทำไมคนทำผิดกฎหมายกลับยังทำผิดได้ ทุกอย่างที่ทำ คุณไม่ใช่ลูกผู้ขาย อยากถามเจ้าหน้าที่จะปล่อยไว้หรือ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณี พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิบูล ผบ.ก.จ.กาญจนบุรีช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สปก.ตร.) ว่า พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนกรณี กล่าวหาพล.ต.ต.สุทธิ มีความผิดตาม ม.157 ป.อาญา ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ในส่วนการดำเนินการทางวินัยก็ต้องรอดู โดยตอนนี้พล.ต.ต. สุทธิยังช่วยราชการที่สปก.ตร. ส่วนจากนี้ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าจะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการหรือพักราชการก่อนหรือไม่กำลังดูอยู่

ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีคลิปเสียง อ้างเป็น น.ส.ฟ้า หรือ น.ส.กนกพรหม หมวกใส่ขาวพูดพาดพิงกล่าวหา นายตำรวจระดับสูงในตร. หลายนายเกี่ยวข้องกับคดีสลากกินแบ่ง 30 ล้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ยังไม่ทราบ แต่เชื่อว่าคงอยู่ในกระบวนการการทำงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่แล้วว่ามี การพาดพิงใครบ้าง ต้องไปดูว่าคลิปเสียงใคร มีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้ว

เมื่อถามว่ามีคลิปและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ทำนองดิสเครดิตตำรวจที่ทำคดี จะทำให้ตำรวจหวั่นไหว กังวลหรือไม่ พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ตำรวจเราอดทนเป็นเจ้าหน้าที่เราไม่หวั่นไหวอยู่แล้ว พยานหลักฐานต่างๆเรารับฟังหมด กรณีคลิปพาดพิงให้ ผู้ใดเสียหายตนคงตอบแทนคนนั้นไม่ได้ว่าจะ ดำเนินการตอบโต้อย่างไร ส่วนจะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมอง คิดเอาเองได้เรื่องพวกนี้ ว่า ทำความเสียหายหรือไม่ การที่กลุ่มผู้ต้องหาพยายามเคลื่อนไหวก็ต้องการข่าวข้อมูลจริง เพื่ออย่างไร ตนคิดแทนคนเหล่านั้น ไม่ได้ แม้แต่คนยังถูกฟ้อง ม.157 เลย เห็นไปร้องที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ซึ่งตนไม่กังวลเลย รับใช้ประชาชนอยู่แล้ว ส่วนจะดำเนินการตามกฎหมายยกกับคนกลุ่มนั้นหรือไม่ ต้องดูก่อนยังไม่รู้ว่าพาดพิงขนาดไหน ตนก็เพียงทำหน้าที่ของตัวเอง

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บข.ก.) พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบ.ช.ก. กล่าวถึงกรณีโฆษะชัยลมีเดียเผยแพร่คลิปเสียงคล้ายเสียงอ้างตัวเป็น ฟ้า หรือ น.ส.กนกพรหม หมวกใส่ขาว หรือฟ้า คนสนิทของนายปรีชา ไร่ครวญ ผู้ต้องหาคดีหวย 30 ล้านบาท ซึ่งในคลิปเสียงมีการกล่าวพาดพิงถึง พล.ต.ท.ฐิติราช พล.ต.ต.ชาลย์ วัฒนศิริ รอง ผบ.ช.ก. พล.ต.ต.ไมตรี จิมเจ็ด ผู้บังคับการปราบปราม(ผบ.ก.ป.) และผู้ใหญ่อีกหลายคน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันกับคดีหวย 30 ล้าน ว่า ตนไม่มีความกังวลกับข่าวนี แต่ก่อนข้าง หวั่นไหวกับกระแสโซเชียลมีเดีย ที่ผู้ใช้งานมีความเชื่อคล้อยตามกับคลิปเสียงที่เผยแพร่ ออกมาโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ ที่ผ่านมาพยายามกำชับให้ผู้ได้บังคับบัญชาใช้ความ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ตอบ แต่พอ ตำรวจนั่งกับมีกระแสเรื่องการรับเงินเกิดขึ้น

ส่วนตัวไม่เคยพูดคุยหรือรู้จักกับ น.ส.กนกพรหม มาก่อน ส่วนผู้ได้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหาจะ มีการฟ้องร้องกลับหรือไม่ก็ถือเป็นสิทธิ ซึ่ง ชุดทำงานจะมีการพิจารณาคลิปเสียงดังกล่าว ว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่

พล.ต.ท.ฐิติราชกล่าวต่อว่า สำหรับสำนวนคดีหวย 30 ล้านบาท ที่มีนายปรีชา ไร่ครวญ นางรัตนพร สุภาทิพย์ หรือ เจ็บบ้าน น.ส. พัชริดา พรหมตา หรือ เจ็บพี่ และนายธนูกร เหลืองใหม่เอี่ยม หรือ แพน ตกเป็นผู้ต้องหาแจ้งความเท็จและอื่นๆ รวม 3 ข้อหา นั้น ขณะนี้สำนวนคดีมีความสมบูรณ์เกือบ 100% แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการพูดคุยกับชุดทำงานมาโดยตลอด และมั่นใจในพยานหลักฐานที่เชื่อว่า จะสามารถสรุปสำนวนให้พนักงานอัยการ ได้ ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกรณีที่ผ่านมา น.ส.กนกพรหม จะเดินทางไปลอนเพื่อซื้อหาตามมาตรา 157 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กลางนั้น คนยังไม่ทราบรายละเอียด

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดกาญจนบุรีสูง 30 ล้านบาท ในงวดวันที่ 1 เมษายน และก่อนหน้านี้นี้มีกรณีพิพาทรางวัลที่ 1 วงเงิน 30 ล้านบาทนั้น มองว่าการที่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ถูกรางวัลดังกล่าว บ่อยๆ ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกระจาย ไปยังผู้ค้าก่อนที่จะออก รางวัล ดังนั้นสำนักงานสลากฯ คงไปกำหนด หรือล็อกไม่ได้ว่าสลากรางวัลที่ 1 จะไปอยู่ที่จังหวัดใด “ไม่ใช่แค่จังหวัดกาญจนบุรี ในจังหวัดอื่นๆ ก็มีถูกรางวัลที่ 1 เพราะขณะมีรางวัลที่ 1 มีถึง 80 ใบ แต่ในจังหวัดอื่นไม่ได้เป็นข่าวแบบในจังหวัดกาญจนบุรี จึงทำให้ “ไม่เป็นที่สนใจ” นายธนวรรธน์กล่าว

แหล่งข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าการถูกรางวัล 30 ล้านบาท ถือเป็นการนำสลากไปรวมชุดโดยผู้ค้าเอง และกระจายเลขไปยังผู้ค้าในจังหวัดอื่นๆ ที่ผ่านมา การถูกรางวัล 30 ล้านบาทไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ในจังหวัด อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ มีผู้ถูกรางวัลเลขชุดอยู่บ่อยๆ แต่คนที่ถูกรางวัล ไม่ได้ต้องการเป็นข่าว

3แบงก์รัฐผนึกหนุณหุ้นถ้ำแก้ยุค4.0

- เข้าถึงสินเชื่อ/สร้างอาชีพฐานราก
- อัดแคมเปญเพียบทั้งดบ.ต่ำกู้ยาว

3 แบงก์รัฐร่วมลงนามปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านและเอสเอ็มอี เป้าหมายสร้างบ้านสร้างอาชีพ และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ละแบงก์เตรียมแคมเปญครอบคลุมทุกอาชีพ ให้ดอกเบี้ยต่ำและกู้ยาวถึง 75 ปี

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมทำโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่น และสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ โดยลูกค้า ธอส.ที่อยากต่อยอดธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์เป็นผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรมใหม่

นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการ ธอส.กล่าวว่า ธอส.พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยการเปิดให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของ ธพว.และบสย. ที่มีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือขอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเมนต์ หรือขอสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) สามารถเลือกใช้สินเชื่อของ ธอส.ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน โดยจะเปิดให้ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย สินเชื่อรายย่อยทุกประเภทที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้กู้ อาทิ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 3% ต่อปี โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-3.75% ต่อปีเท่ากับ 3% ต่อปี นาน 4 ปี สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ/แฟลต/อพาร์ทเมนต์ วงเงิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MLR-2.00% ต่อปี เท่ากับ 4.25% ต่อปี ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR- ไม่เกิน 1%

ต่อปี สินเชื่อพัฒนาโครงการหรือ Pre Finance วงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR+ ไม่เกิน 1% ต่อปี

นายมงคล สีสาวธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ธพว.พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้า ธอส. ที่ประสงค์จะสร้างอาชีพในที่อยู่อาศัยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเศรษฐกิจดีดดาว ดอกเบี้ย 3% ไซ้ บสย. ค่าประกันฟรี 4 ปีแรก สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เกษตรแปรรูป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สินเชื่อแก้ยุค 4.0 คิดดอกเบี้ยพิเศษ 1% ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม และสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก๋า ซึ่งผ่อนปรนเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นตั้งแต่ 55-75 ปีขึ้นไป

นางนิภารัตน์ พิสิษฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างแบงก์รัฐ ในการช่วยผู้ประกอบการและลูกค้า ธอส.ได้เข้าถึงสินเชื่อธุรกิจ ทำให้เอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้า ธพว. ที่ต้องการสินเชื่อบ้าน และลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส. สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อจาก 2 สถาบันการเงิน โดยมี บสย.เข้าไปช่วยค้ำประกัน ขณะนี้ บสย.มีโครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงินอีก 30,000 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปี

นำทีมแบงก์รัฐ ตรึงดอกเบี้ย

สัมภาษณ์

“ฉัตรชัย”

ไขว้ผลงาน Q1 ธอส.

นำทีมแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ย ‘ฉัตรชัย’ ไขว้ผลงาน Q1 ธอส.

“ สิ้นเชื่อบีบีในไตรมาสแรก โตขึ้นกว่าช่วง
เดียวกันปีก่อนถึงกว่า 20,000 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการที่เรพพยายาม
ตรึงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าคู่แข่ง ”



ฉัตรชัย ศิริโล

“ บงก์รัฐ (สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ) ก็มี
การคุยกันไว้ว่า ในกรณีที่
กนง. (คณะกรรมการนโยบายการเงิน)
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย CFO (รอง
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงิน
และบัญชี) ของแบงก์รัฐทั้งหมด จะ
ต้องมานั่งคุยกันเพื่อกำหนด position
(จุดยืน)” นี่เป็นคำกล่าวของ “ฉัตรชัย
ศิริโล” กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งปัจจุบัน
สวมหมวกประธานสภาสถาบันการ
เงินเฉพาะกิจของรัฐ (สภา SFIs)
อยู่ด้วย ในการแถลงข่าวที่เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่วน ธอส.เอง “ฉัตรชัย” ยืนยันว่า
ก็จะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้ได้นานที่สุด
หรือหากจำเป็น ก็จะไปปรับขึ้นให้ต่ำที่สุด

“ปีนี้ตามแผนที่ผ่านบอร์ด (คณะ
กรรมการธนาคาร) เคยคำนวณไว้ว่า
จะรองรับผลกระทบจากการขึ้น
ดอกเบี้ยได้ 2 ชอต แต่ตอนนี้
เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ขึ้น
ดอกเบี้ยไป 1 ครั้ง แต่ กนง.ยังคง
ดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% เราก็มองว่า
ดอกเบี้ยเงินเชื่อยังไม่อยู่ในภาวะที่
จะปรับขึ้น หากมีการปรับตัวขึ้น
ก็คงขึ้นแค่ชอตเดียว
ดังนั้นผลกระทบที่เรา
มองไว้ ก็รองรับได้”

นอกจากการ
ตรึงดอกเบี้ยภาพ
รวมแล้ว โปรดักต์
สินเชื่อหลายตัว
“ฉัตรชัย” ยอมรับว่า
ธอส.ก็ออกแบบให้มี
“มาร์จิ้น (กำไร) บางเฉียบ”
ที่สุด

“การที่มาร์จิ้นบาง ก็
จะทำให้กำไรลดลง แต่ก็ต้องยัง
ทำได้ตาม KPI profit (ดัชนีชี้
วัดผลกำไร) ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ใช่

ทำกำไรสูงสุด

ขณะเดียวกันล่าสุด ออส.เพิ่งประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม (ค่าไฟ) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินฝากทั้งหมด ทั้งการฝาก/โอนเงินข้ามเขต, ถอนเงินข้ามเขต, พร้อมเพย์ และชำระค่าสาธารณูปโภค ทั้งผ่านช่องทาง ATM, เคาน์เตอร์ และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งกระทบกับรายได้ค่าไฟราว 50 ล้านบาท จากปกติ ออส.มีค่าไฟรายปีเกือบ 1,000 ล้านบาท สำหรับภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปีนี้ เอ็มดี ออส.ประเมินว่า น่าจะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน เนื่องจากมีโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าเกิดขึ้นหลายสาย เป็นต้น

โดย ออส.ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่

ปี 2561 ไว้ที่ 189,000 ล้านบาท หรือเติบโต 6% ซึ่งธนาคารได้วางแผนเร่งเครื่องสินเชื่อตั้งแต่ไตรมาสแรก เป็นการสรุปบทเรียนจากปีก่อนที่ไปเร่งช่วง 2 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้พนักงานต้องทำงานหนัก ประกอบกับความไม่แน่นอนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย รวมถึง ออส.กำลังพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (คอร์เบงกิ้ง) ซึ่งจะต้องดึงพนักงานบางส่วนร่วมทดสอบระบบ จึงอาจทำให้ประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อช่วงปลายปี “ทรอปลงไป” ดังนั้นหลังผ่านไตรมาสแรก ณ สิ้นวันที่ 31 มี.ค. 2561 ออส.ได้ปล่อยสินเชื่อใหม่แล้ว 50,900 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 76% เทียบกับไตรมาสแรกปี 2560 ที่ปล่อยได้เพียง 28,900 ล้าน

บาท ขณะที่เมื่อถึงสิ้นไตรมาส 2 หรือกลางปี ออส.วางแผนว่าต้องปล่อยสินเชื่อให้ได้ 48-55% ของเป้าหมายทั้งปี จากปีที่แล้วปล่อยได้แค่ 38%

“สินเชื่อปีนี้ในไตรมาสแรก โตขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึงกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการที่เราพยายามดึงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าคู่แข่ง รวมถึงสินเชื่อ Home For All ที่มีโปรโมชั่น 4 ฟรี ที่ยังเหลือวงเงินจากปีก่อน โดยโปรดักต์สินเชื่อที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสวนรัก สินเชื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาในปี 2560 ก็มีผลถึงไตรมาสแรกปีนี้ และสินเชื่อมีงีมักมีที่ออกปีนี้ ขณะที่ผลกำไรอยู่ที่เดือนละกว่า

900 ล้านบาท ซึ่งทั้งปีเราตั้งเป้ากำไรไว้ที่ 12,137 ล้านบาท ดูแล้วก็อยู่ในทิศทางที่น่าจะทำได้ตามเป้า”

ทั้งนี้ หลังจากนี้ ออส.จะต้องปล่อยสินเชื่อไม่ต่ำกว่าเดือนละกว่า 40,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็เริ่มปล่อยสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% เป็นเวลา 10 ปี ถือว่ายาวสุดในตลาดที่ปัจจุบันคงที่กันแค่ 2-3 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีรายได้มั่นคง สามารถซื้อที่อยู่อาศัยไว้รองรับหลังเกษียณได้ โดยคาดว่าจะภายใน 3 เดือนจะปล่อยกู้ได้ครบวงเงิน 3,000 ล้านบาท

“เราประเมินว่า บ้านในกลุ่มนี้น่าจะราคา 2-3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อดอกเบี้ย

คงที่ 10 ปี เงินงวดก็จะอยู่ที่ราว 10,000-15,000 บาท โดย ออส.มองว่า คนอายุ 50 ปีมีรายได้เพียงพอมาจ่ายเงินงวดนี้ แล้วถามว่าดอกเบี้ยคงที่นานขนาดนี้ ธนาคารจะขาดทุนหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเรามีการออกพันธบัตรคงที่ 10 ปีแบ็กอัพไว้ 100% ฉะนั้นจะไม่ผันผวน และเราออกทดสอบตลาดไป 3,000 ล้านบาท ต้นทุนอยู่ที่ 3% กว่า ๆ เราบวกต้นทุนบริหารจัดการไปออกมาจึงเป็น 3.99%”

และว่าอนาคต ออส.อาจจะออกพันธบัตรเพิ่มเป็นปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อทำโปรดักต์สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว หากได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

เอ็มดี ออส.กล่าวด้วยว่า สำหรับหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เดือนม.ค.เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ก.พ.เพิ่มแค่กว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่เข้มข้นขึ้น ถือว่าทำได้ดีกว่าปกติในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี NPL จะเพิ่มไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วน NPL อยู่ที่ 4.36% คาดว่าถึงสิ้นปีจะคุมไว้ได้ที่ไม่เกิน 4.36%

ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยให้คนไทยมีบ้าน ด้วยสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกลงภายใต้การบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ที่ ออส.วางไว้

หวัน'ธอส.'ขาดทุน

>> ธปท.สั่งแจงยิบสินเชื่อออเจ้า เหตุคงดอกเบี้ย10ปี

ถึงเพิ่มคงดอกเบี้ยนานสุด 20 ปี

ธปท.สั่งธอส.แจงรายละเอียดยิบ สินเชื่อบุพเพสันนิวาส หวันผลประกอบการขาดทุน จากการใช้คงที่ดอกเบี้ยนานถึง 10 ปี ขณะที่ระบบธนาคารพาณิชย์กลัวขยายวงเงินเป็น 10,000 ล้านบาทเพื่อระบบสะท้อนแนวธอส.ยืนยันต้องการทดสอบตลาด เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ยืนยันไม่ตั้งแบงก์กิ้ง เอเยนต์ เหตุธุรกรรมมีน้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ได้เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อได้ภายใต้สินเชื่อบุพเพสันนิวาส ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นานถึง 10 ปี ภายในวงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยสามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนไปจนกว่า

จะเต็มวงเงิน นายฉัตรชัยศิริโล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยวันแรกที่เปิดโครงการมีประชาชนมายื่นขอกู้เป็นวงเงิน 100 ล้านบาท

กู้1ล้าน

ผ่อนชำระงวดละ 4,900 บาท
เตรียมเพิ่มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทต่อปี
ดอกเบี้ยคงที่นาน 12 ปี

สะท้อนว่าทุกคนต้องการกู้จริง และเตรียมตัวมาอย่างดี และยังเป็นการตอบโจทย์ของธนาคารด้วยที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะเห็นว่าคนที่มีอายุ 50ปี เป็นกลุ่มที่มีรายได้มั่นคงและยังต้องการ

มีสถานที่ปลอดภัยในวัยเกษียณที่ไม่ใช่บ้านหรูหราราคาสูงถึง 3-5 ล้านบาท แต่จะเป็นบ้านเล็กๆ

ต่อหน้า 23

ข่าวต่อ หวัน'ธอส.'

หรือคอนโดมิเนียมเมืองราคา 1-2 ล้านบาทเท่านั้นและระยะเวลาผ่อนชำระที่เหลือ 15ปีก็ถือว่าเหมาะสม ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การได้ดอกเบี้ยคงที่นานๆ เพื่อจะได้มานั่งกังวลว่า ภาระผ่อนจะเพิ่มขึ้น อย่างถ้ากู้ 1 ล้านบาท การผ่อนชำระต่อเดือนจะประมาณ 4,900 บาท ถ้ากู้ 2 ล้านบาทผ่อนชำระก็จะไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน โดยคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจขอกู้เฉลี่ยประมาณ 2 ล้านบาทต่อราย หรือคิดเป็นผู้ขอสินเชื่อประมาณ 1,000 ราย และเชื่อว่าจะมีผู้ขอกู้เต็มวงเงินภายใน 3 เดือน ขณะเดียวกัน หากผู้สูงอายุมีวงเงินไม่พอยังให้มีผู้ร่วมได้ แต่ผู้ร่วมต้องผ่อนชำระไม่เกินครึ่งของยอดชำระทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 50 มาใช้วงเงินดังกล่าวได้อย่างไร้ทิศทาง การที่คงดอกเบี้ยนานถึง 10 ปีนับเป็นครั้งแรกในระบบ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกังวลและสงสัยว่าจะทำให้ธอส.มีผลขาดทุนจากโครงการดังกล่าว จึงสอบถามและขอเอกสารให้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งธนาคารได้ส่งเอกสารชี้แจงไปแล้วว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็น

สินเชื่อบ้านในระบบ

- กรุงไทย**
สินเชื่อบ้านกรุงไทย แสสสะดวก
ดอกเบี้ย 3.25%
ต่อปี 1 ปีแรก
- กสิกรไทย**
K-Home Loan
ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน
- ทหารไทย**
สินเชื่อบ้านที่เอ็มบี
ดอกเบี้ย 3.5% 3 ปี
- เกียรตินาคิน**
สินเชื่อบ้าน KK Home Loan
ดอกเบี้ยคงที่ 4.2% นาน 3 ปี
- ซีไอเอ็มบี** สินเชื่อ Home Loan 4U
ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน



ฐานกราฟ

สินเชื่อบ้านธอส.ปี 2561

Home For All
ดอกเบี้ยคงที่ **2.9%** นาน 3ปีแรก
วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท
ทำสัญญาภายใน 31 มี.ค. 61

ยังมีศรีสุข
ดอกเบี้ยคงที่ **2.9%** นาน 2ปีแรก
วงเงิน 5,000 ล้านบาท
ทำสัญญาภายใน 31 มี.ค. 61

2กลุ่มแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี คือ

- ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ
- ค่าประเมินราคาหลักประกัน
- ค่าจดทะเบียนจำนอง

บุษเพสันนิवास
ดอกเบี้ยคงที่ **3.99%**
นาน 10 ปี
วงเงิน **3,000 ล้านบาท**
เริ่ม 2 เม.ย.-จนเต็มวงเงิน

บ้านเพิ่มสุขปี 61
ดอกเบี้ยคงที่ **3.9%** นาน 3 ปี
บ้านสวัสดิการ/รายย่อย
ดอกเบี้ย **2.8%** นาน 1 ปี
วันนี้- 31 ธ.ค. 61



▲ อัครชัย ศิริโล

การเมตจึงกับเงินกู้ ซึ่งก่อนหน้านั้นธนาคารได้ออกพันธบัตรอายุ 10 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% นิดๆ เพราะบวกกับต้นทุนค่าดำเนินการของธนาคารไปด้วย ทำให้มาร์จินบาง

มาก แต่ก็ถือว่าได้คุ้มครองความเสี่ยงไว้หมดแล้ว

นายอัครชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการนำร่อง เพื่อให้ตลาดรู้ว่า มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่นานถึง 10 ปี และเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการหรือไม่ หากมีความต้องการก็อาจจะใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวขึ้น อาจจะเป็น 5 ปี ขยาย 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วขยายอีก 10 ปี แต่ดอกเบี้ยจะมากกว่านี้เพราะแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นด้วย แต่ถ้าดอกเบี้ยยังไม่ปรับขึ้น ธอส.ก็จะออกไปเรื่อยๆ เพราะต้องการให้มีเงินสินเชื่อสำหรับบ้านผู้สูงอายุปีละ 10,000 ล้านบาท หรือถ้าไม่เป็น 10 ปีแล้วขยายอีก 10 ปี ก็อาจจะใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 12 ปีไปเลย

“ที่เราทำได้ เพราะช่วงนั้นดอกเบี้ยนิ่ง และต้นทุนการดำเนินงานเรานิ่ง แต่พอออกมา

บูบ ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ยพอดี แต่ดอกเบี้ย 3.99% ก็ไม่แพง หากวางแผนดีก็สามารถปิดบัญชีในปีที่ 11 ตามกำหนดได้ และแม้เราจะออกแค่ 3,000 ล้านบาท แต่สิ่งที่ธนาคารพาณิชย์กลัวในขณะนี้คือ เราขยายวงเงิน เพราะหากเราขยายวงเงินไปที่ 10,000 ล้านบาท เชื่อว่าจะสะท้อนวงการแน่ แต่เราก็ไม่ได้มองว่า ธนาคารพาณิชย์จะมองอย่างไร เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้ได้รับความสนใจจากธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว”นายอัครชัยกล่าว ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ยกเลิกการใช้อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับสินเชื่อบ้านไปแล้ว เพราะมองว่าไม่ควรมีในระบบ เพราะจะทำให้คนเคยตัวและยังทำให้เกิดการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการกู้หรือคนรวยเท่านั้น

ที่จะมาใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ โดยอาศัยการซื้อไปก่อนแล้วไปขายทำกำไรช่วงที่จะพ้นการใช้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ระบบเสียหายและถือว่าเป็นการทำร้ายประเทศ ซึ่งนโยบายธนาคารจะตรึงดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุด และแม้ว่าในระบบปรับขึ้นก็จะขึ้นเพียงครึ่งเดียวของอัตราที่ขึ้นเท่านั้น

“ช่วงทำแผนปี 61 ได้ประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยไว้ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อเฟดขึ้นไป 1 ครั้ง แต่คงคงไว้ส่วนที่เหลือจะขึ้น 1 ครั้งก็ถือว่า ยังอยู่ในประมาณการที่มองผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยไว้แล้ว ขณะที่สภาพคล่องยังเพียงพอ เพราะมีถึง 8 หมื่นล้านบาท” ■



□ ขึ้นครึ่งเดียว

นายณรงค์ชัย ศรีโฒ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่าจะตรึงดอกเบี้ยอย่างน้อยถึงเดือน มิ.ย.นี้ แต่หากตลาดเงินเชื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงในครึ่งปีหลังธนาคารก็จะปรับขึ้นเพียงแค่ครึ่งเดียว เพื่อบรรเทาภาระผู้กู้ซื้อบ้าน รวมถึงจะมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษออกมาเป็นทางเลือกให้หลาย ๆ กลุ่มด้วย

II แบงก์ไหนดี

| เก็บข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

ตีวัก

ใครว่าคนจนไม่มีสิทธิกู้ซื้อบ้าน
นั่นคงจะไม่จริงนะ เพราะงาน
นี้ “ฉัตรชัย ศรีไล” กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) ประกาศจะดึงผู้มีรายได้น้อย
เข้าโครงการโรงเรียนการเงิน
เพื่อให้เริ่มออมเงิน และฝึก
ทำบัญชี และเตรียมเอกสารไปก่อน
ใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงินก่อน



ฉัตรชัย ศรีไล

ก็ที่ผ่านมาต้องทำใจที่โครงการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ได้
รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือบัตรคนจน ในส่วนของ
วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ปล่อย
สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 1 ล้าน
บาท ที่เปิดโครงการให้ยื่นคำขอ
สินเชื่อในช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่
ผ่านมาว่า ล่าสุด ธนาคารอนุมัติ
สินเชื่อไปแล้วกว่า 1,000 ล้าน
บาท ถือว่าไม่มาก เพราะลูกค้าใน
กลุ่มนี้มีรายได้ต่อบีไม่เกิน 1 แสน
บาท จึงต้องมีการกู้ร่วม และบาง
รายที่ยังไม่มีความสามารถ แต่ถ้า
ใครตั้งใจจริงมาเข้าโรงเรียนการ
เงินแล้ว ไม่ช้าก็คงได้อนุมัติเงิน
กู้ซื้อบ้านได้

สมกับพันธกิจของ ธอส.
“ทำให้คนไทยมีบ้าน” ■



มার্จินบาง

หลังนโยบายเปิดทางให้แบงก์รัฐเน้นปฏิบัติตามนโยบายรัฐเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรมาเป็นตัวชี้วัดเหมือนอดีต **ฉัตรชัย ศิริโล** กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เติ้รับนโยบายเร่งปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดทำให้ยอดสินเชื่อพุ่งกระฉูด เพียงแค่ 3 เดือนแรกของปีนี้ ยอดสินเชื่อสูงกว่า 5 หมื่นล้าน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 76%

ฉัตรชัย บอกว่า เมื่อนโยบายรัฐเป็นเช่นนี้ ตนก็เน้นปริมาณสินเชื่อ โดยออกผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการประชาชน เน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ยอดเฉลี่ยวงเงินกู้ อยู่ที่ 2-3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดจนแบงก์พาณิชย์ต่างออกมาโวยว่าไม่สามารถแข่งได้

ด้านผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้น ระบุว่า จะลดลงล่าสุด 3 เดือนแรกของปี ทำกำไรได้เกินเป้ากว่า 3 พันล้านบาท เมื่อผู้สื่อข่าวกระซิบถามว่า มার্จินที่ได้รับนั้น บางขนาดไหน “ฉัตรชัย” บอกว่า ผลกำไรที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราปล่อยสินเชื่อปริมาณที่มากขึ้น ส่วนมার্จินนั้น **บางมาก** ขนาดที่ว่า **บางกว่าหน้าเอเอ็มดี** ซะอีก



◀ตอบโจทย์ลูกค้า

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานเปิดตัว "GSB Infinite Enigma" เนรมิตสปอนเซอร์โรงภาพยนตร์สไตล์คลับแห่งแรก ที่มีความหรูหราที่สุดในโลก เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับพรีเมียมที่ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Master Card World Elite ที่โรงภาพยนตร์อินิกม่า ชั้น 6 พารากอน ซินีเพล็กซ์

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 4 เมษายน 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21988

Col.Inch: 15.17

Ad Value: 45,510

ภาพข่าว: แชมป์บาสลีก

หน้า: 19(กลาง)

PRValue (x3): 136,530

คลิป: สีสี่



แชมป์บาส ลีก ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน และ พิษณุ โพธารามิก ประธาน กก.บ. โมโนเทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับทีมสโมสร โมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ หลังคว้าถ้วยแชมป์บาสเกตบอล ซูเปอร์ลีก 2018 พร้อมเงินรางวัล 3 ล้านบาท ที่สนามสเตเดียม 29.



ยินดี : พลเรือโท ลือฮันันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน "วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี" พร้อมมอบ เรือกอและแสดงความยินดีแก่ นรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ข่าวทะเลคน

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รังเกื้อรักษา ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป(เอ็มดี) บสย.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เพื่อทำหน้าที่แทน นิธิศ มนูญพร ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานรอบครึ่งปีหลัง 2560 จนต้องยกเลิกสัญญาจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2561 เป็นต้นไป

ปริญาภากร การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลูกหม้อ บสย. ดำรงตำแหน่งบริหาร

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการ 'เอ็มดี บสย.'



นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน บสย. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นไปตามเป้าหมายแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2561

สำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มี.ค.2541-30 พ.ย.2555)

รักษาการผอ.ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ต.ค.2551 - 21 เม.ย.2553)

รักษาการผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มี.ค.2553 - 31 พ.ค.2553)

ธ. ค.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป



ปฏิवेश สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาทให้กับ กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนหงษ์พิทยาศึกษา เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานและจัดขบวนพาเหรดดอกไม้ในงาน "BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018" ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์



ยกเว้น: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าประชาชน ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการทำธุรกรรมการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ ประเภท ฝาก-ถอน-โอนเงินข้ามเขต PromptPay และชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่าน 3 ช่องทางของ ธอส. ประกอบด้วยเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ตู้ ATM และ Internet Banking ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป